

Số: /BC-UBND

Hà Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu HĐND xã
tại kỳ họp thứ Ba, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khóa XXII.

Tại kỳ họp thứ Ba HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri và đại biểu HĐND xã có các ý kiến, kiến nghị. Trong thời gian qua UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận, ban ngành liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND xã ý kiến, kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

1. Về sản xuất nông nghiệp, giao thông - thủy lợi nội đồng.

1.1. HTX Liên Hợp đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để làm đường giao thông và kênh mương nội đồng, vì do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nên huy động đóng góp của nhân dân rất khó khăn và vượt quá năng lực tài chính của HTX.

UBND xã trả lời như sau: Hệ thống giao thông, KMNĐ trên địa bàn xã nói chung và khu vực HTX Liên hợp nói riêng, đã được đầu tư xây dựng từ năm 2008-2013, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp hóa nông nghiệp, đến thời điểm hiện nay hệ thống giao thông đã đầu tư trước đây, không đáp ứng kịp cho nhu cầu phát triển. Để tiếp tục hoàn thiện giao thông kênh mương nội đồng, UBND huyện đã có kế hoạch số 57 b về hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; UBND xã đã đăng ký làm mới 1,5km đường nội đồng ở mỗi HTX, sau khi có quyết định của UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ chỉ đạo các HTX triển khai họp bàn với nhân dân, phương án đóng góp để đầu tư xây dựng vào mùa khô năm 2022.

Đối với xã đã trình Hội đồng nhân dân 02 chủ trương, về cải tạo đò cấp phối các tuyến đường giao thông nội đồng khu Liên Hợp và Thống nhất, từ nguồn đất được tận thu từ dự án đường giao thông kết nối từ đê lên, đoạn từ Giang Sơn 10 đi đường Đông Sơn, xã Hà Sơn. Thời gian thực hiện năm 2022-2023.

1.2. Cử tri đề nghị kiểm tra 03 hộ trang trại ở đồng Bún đã lấn hết hành lang mương tiêu của HTX, đề nghị HTX, UBND xã xem xét giải quyết trả lại hành lang của mương.

UBND xã phối hợp cùng Giám đốc HTX Liên Hợp, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất thuê thầu trang trại của hộ ông Phùng Văn Quang, Nguyễn Văn Khanh,

Nguyễn Văn Bình. Qua kiểm tra hộ Bình và ông Khanh đang sản xuất (*trồng cây ăn quả*) vào hành lang lưu không của nương tiêu nước khu vực Đồng Bún, không có công trình xây dựng kiên cố. UBND xã đã lập biên bản yêu cầu các hộ gia đình, thu dọn cây cối, tài sản trên phần đất đang bao chiếm. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

1.3. Cử tri Chí Phúc, Vĩnh An, Cẩm Cường nêu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đã quá chậm mà người dân vẫn chưa được nhận giấy. Đề nghị khẩn trương cấp giấy cho nhân dân.

Hiện nay đất nông nghiệp của các hộ nhân dân trên toàn xã sau dồn điền đổi thửa năm 2014 và bản đồ địa chính năm 2015 còn tổng số 962 giấy cần phải cấp. Hiện nay đã cấp được 677 giấy còn 285 hộ chưa được cấp. Trong đó thôn Chí Phúc cấp được 9/84 giấy = 10,7% thôn Cẩm Cường cấp được 142/176 giấy = 80%, thôn Vĩnh An cấp được 45/108 giấy = 41,6%.

- Nguyên nhân chưa được cấp giấy:

+ Đối với thôn Chí phúc: Khi thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2014 thôn đã thực hiện không đúng phương án đã được UBND xã phê duyệt. Hiện nay diện tích các hộ chuyển đổi cho nhau chưa làm thủ tục theo quy định, diện tích tăng giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa được làm rõ.

+ Một số hộ chưa cung cấp đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất, diện tích tăng, giảm nhiều so với diện tích được cấp năm 2004.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ, lập hồ sơ cấp đổi với những trường hợp chính chủ, diện tích có sự biến động không đáng kể, số hộ đủ điều kiện đề nghị huyện xem xét cấp đổi đợt 1 năm 2022 là 124 hộ. Trong đó: Ngọc sơn 9 hộ, Quý tiến 12 hộ, Chí phúc 12 hộ, Vĩnh an 40 hộ, cẩm cường 20 hộ, Hà Hợp 15 hộ, Giang sơn 9 là 7 hộ, Giang sơn 10 là 9 hộ.

Các trường hợp còn lại UBND xã, sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục bổ xung hồ sơ, đề đề nghị huyện cấp đổi lại theo quy định.

1.4. Cử tri thôn Hà Hợp đề nghị một số nội dung liên quan đến khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Nam nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải quyết như:

Làm tuyến nương tưới đồng Đắm cho HTX đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân sản xuất, việc nhân dân phải đóng tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển công tơ điện; tuyến đường từ nhà ông Dân đến nhà ông Duyên bị hư hỏng do thi công khu tái định cư; Bờ kè tuyến đường giao thông từ đồng Đắm thôn Hà Hợp đi xã Hà Lĩnh không được đền bù cho thôn. Đề nghị UBND xã xem xét đề nghị UBND huyện giải quyết cho nhân dân.

Theo kiến nghị của cử tri thôn Hà Hợp, UBND xã đã tổng hợp phản ánh đến HĐND-UBND cụ thể như sau:

- *Đối với tuyến mương tưới khu vực đồng đằm:* Theo thiết kế đầu tư hạ tầng khu TĐC, đoạn mương này vừa phục vụ cho thoát nước sinh hoạt khu dân cư, vừa kết hợp làm mương tưới thủy lợi của HTX Liên hợp, nhưng do thi công đã không đảm bảo theo yêu cầu, không dẫn được nước khó khăn cho công tác tưới của diện tích lúa khu vực này, trước mắt để giải quyết vấn đề này, UBND xã đã chỉ đạo HTX Liên hợp, tiến hành khảo sát, vận động nhân dân trừ đất để làm mương dẫn nước tạm thời cho khu vực này. UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết kiến nghị trên của nhân dân.

- *Đối với việc hộ dân phải đóng tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển công tơ điện.*

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhân dân phải nộp 1 khoản phí là 356.000 đ là đúng, kinh phí này là trách nhiệm của chủ sử dụng quyền sử dụng đất phải thực hiện để văn phòng đăng ký đất đai huyện cập nhật, đăng ký số thửa mới cho lô đất tái định cư của hộ, đảm bảo điều kiện in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì trong chính sách đền bù tái định cư không có hỗ trợ kinh phí này cho hộ dân. (theo QĐ số 20/2020 ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại VPĐKKĐ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Đối với hộ dân phải nộp tiền chuyển công tơ điện từ nơi cũ xuống tái định cư, UBND xã tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ hộ dân.

Tuyến đường từ nhà ông Dân đến nhà ông Duyên bị hư hỏng do thi công khu tái định cư;

Do quá trình vận chuyển vật liệu thi công khu TĐC và kết hợp các phương tiện lưu thông của nhân dân, thôn đã không xác định hiện trạng và cam kết với đơn vị thi công cho mượn đường vận chuyển và có trách nhiệm hoàn trả, nếu hư hỏng tuyến đường do vận chuyển vật liệu, UBND xã đã đề nghị huyện, nhưng không có cơ sở khắc phục hoàn trả, tuyến đường này.

Bờ kè tuyến đường giao thông từ đồng Đằm thôn Hà Hợp đi xã Hà Lĩnh không được đền bù cho thôn

Tuyến bờ kè này đã được thay thế bằng mái toa luy đường theo tiêu chuẩn, mặt đường láng nhựa rộng 5m, vỉa hè 2 bên đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại, nên không thuộc hạng mục được hỗ trợ đền bù.

1.5. Đề nghị UBND xã xây dựng rãnh thoát nước có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh môi trường đoạn từ nhà anh Trọn đến nhà anh Bình thôn Hà Hợp.

Đoạn rãnh này được xác định là đoạn do thôn quản lý. UBND xã chưa có đủ nguồn lực để đầu tư hết các tuyến trên địa bàn xã, trước mắt đầu tư các tuyến chính trong các thôn, Các đoạn rãnh thoát nước khác trên địa bàn thôn, cũng như tuyến dành mà cử tri thôn Hà Hợp đề nghị trên, đề nghị thôn họp bàn với nhân dân, đóng góp để triển khai thực hiện.

1.6. Cử tri thôn Chí Phúc đề nghị sau khi đo đạc hiện trạng diện tích tăng trong cùng một thửa ruộng đất 07 của hộ, thì thu theo đất 07 hay thu theo đất thâu của UBND xã.

- Nếu diện tích thửa đất tăng trong giới hạn 200m² trở xuống, trong quá trình sử dụng không có tranh chấp khi lập hồ sơ cấp đổi đất nông nghiệp cho hộ tiến hành giải trình tăng theo tỷ lệ tốt xấu, để cấp quyền cho hộ nhân dân và thu theo diện tích thửa đất khi đã được cấp quyền.

- Nếu diện tích thửa đất tăng vượt quá giới hạn cho phép, tiến hành đo tách thửa đất, lập hồ sơ cấp đổi đất cho hộ bằng diện tích đã được cấp quyền. Diện tích còn lại hình thành 1 thửa đất thuộc UBND xã quản lý. Khi hộ có nhu cầu sử dụng diện tích tăng thêm đó thì tiến hành thu theo hình thức giao thâu theo quy định.

1.7. Cử tri thôn Ngọc Sơn đề nghị: Mương tiêu HTX Thống Nhất hiện đã được đầu tư kè mái đoạn từ cống tiêu đi cầu Ngọc sơn. Đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng từ cầu Ngọc sơn đi khu trang trại, đảm bảo tiêu nước vào mùa mưa.

Do điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, trước mắt UBND xã đang tập trung đầu tư các dự án thiết yếu trước, đối với mương tiêu nước đoạn từ cầu Ngọc Sơn đến cống đã được đầu tư năm 2020-2021, cơ bản đã giải quyết các ách tắc, đoàn còn lại UBND xã đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2023-2025.

1.8. Các HTX Liên Hợp, Thống Nhất bị huyện cắt tiền hỗ trợ thủy lợi phí riêng HTX Thống nhất là 120 triệu đồng/năm là do UBND xã báo cáo về diện tích chuyển đổi không đúng. Đề nghị UBND xã, UBND xã đề nghị với cấp có thẩm quyền về kiểm tra thực tế để chi trả đúng tiền hỗ trợ thủy lợi phí cho các HTX.

Việc thống kê đất đai được thực hiện định kỳ theo quy định, cụ thể từng loại đất theo mục đích sử dụng, việc UBND xã tổng hợp báo cáo là hoàn toàn đúng theo hồ sơ quản lý đất đai, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo các diện tích được tưới tiêu trong khu vực sản xuất nông nghiệp, đề nghị các HTX phối hợp với UBND xã tiến hành rà soát lại các diện tích phải tưới, tiêu. để đề nghị UBND huyện điều chỉnh cho hợp lý giảm khó khăn cho các HTX.

1.9. Cống tiêu nước đường từ cầu ông Mai đi đường Giang Sơn 9 - trường Mầm Non (đường mới làm) chưa lắp đặt cống tiêu qua đường, đề nghị đặt cống ở vị trí hợp lý để tiêu nước cho khu vực Tiền giang.

UBND xã đã lắp đặt cống tiêu nước trên tuyến đường này đảm bảo tiêu thoát nước, phục vụ cho sản xuất của nhân dân.

1.10. Đề nghị các HTX nâng cấp mương tưới đã xuống cấp, quan tâm nạo vét mương tiêu nước đảm bảo tưới, tiêu kịp thời cho nhân dân sản xuất.

UBND xã đã chỉ đạo và giao cho các HTX chịu trách nhiệm chủ động, định kỳ duy tu, sửa chữa các đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp, đồng thời nạo vét thường xuyên định kỳ trước và trong mùa mưa bão để phục vụ công tác bơm tưới

và tiêu thoát khi có mưa lớn. Đến nay các hệ thống mương tưới tiêu của các HTX cơ bản đáp ứng được dịch vụ nước tưới và tiêu cho nhân dân sản xuất.

1.11. Tuyến mương tưới khu đồng cạ Chí Phúc khi UBND xã làm mương nắn dòng đã làm mất tuyến mương này, hiện nay đã thôn khắc phục bằng cách đào một tuyến mương đất nhưng việc tưới nước cho khu đồng này là rất khó khăn, đề nghị UBND xã làm lại tuyến mương này đảm bảo cho việc tưới nước cho nhân dân sản xuất.

Tuyến mương tưới khu đồng cạ Chí Phúc khi xã làm mương nắn dòng, phải giải phóng để thực hiện dự án, hiện nay phải sử dụng bằng mương đất, UBND xã sẽ kết hợp thực hiện dự án khu dân cư Đồng Hang giai đoạn 3 sẽ hoàn trả lại cho HTX vào cuối năm 2022-2023.

1.12. Đề nghị UBND xã, HTX Thống Nhất nghiên cứu làm mương tiêu cho khu vực đồng Lầy trong của thôn Quý Tiến, hiện nay nước sinh ở khu vực này không có lối thoát, rất khó khăn cho việc sản xuất của nhân dân.

UBND xã đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho HTX Thống, khảo sát xây dựng phương án và kế hoạch thực hiện tiêu nước cho khu vực này.

2. Về đường giao thông.

2.1. Cử tri Giang Sơn 9 đề nghị đường từ nhà văn hóa thôn đi đường Đông sơn, các điểm hư hỏng nhân dân đề nghị từ lần tiếp xúc cử tri trước, UBND xã hứa sửa nhưng đến nay vẫn chưa sửa. Đề nghị UBND xã tiếp tục đôn đốc bên thi công sửa chữa kịp thời các điểm hư hỏng này.

Tuyến đường Giang sơn 9 đi Đông sơn có 5 vị trí mặt bê tông bị bong tróc và 1 vị trí cống, UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên. Đến nay đơn vị thi công đã khắc phục xong 3 vị trí mặt đường. Còn lại một số vị trí mặt đường đơn vị thi công chưa khắc phục. UBND xã đã làm việc với đơn vị thi công và ký cam kết khắc phục, thời gian hoàn thành trong năm 2022. Nếu trong thời gian trên đơn vị không thực hiện, UBND xã sẽ sử dụng phần kinh phí bảo hành để sửa chữa, Để đảm bảo an toàn cho đi lại cho nhân dân.

2.2. Cử tri thôn Ngọc Sơn đề nghị tuyến đường dân sinh dọc theo đường 508b tại thôn Ngọc Sơn đã xuống cấp và chưa được cứng hóa, đề nghị phải nâng cấp tuyến đường này đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi.

Tuyến đường này là hành lang bảo vệ chân đê, thẩm quyền quản lý là do chi cục đê điều tỉnh, việc đầu tư nâng cấp hay cứng hóa tuyến đường này không thuộc trách nhiệm của UBND xã. Để đảm bảo đi lại sinh hoạt cho nhân dân, UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị với các cấp có thẩm quyền, sớm đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường.

2.3. Việc giải quyết đền bù đất làm đường từ trường Mầm Non đi thôn Giang Sơn 9 UBND xã chưa giải quyết xong, đề nghị UBND xã tiếp tục giải quyết việc đền bù cho nhân dân.

Đường giao thông từ thôn Giang Sơn 9 đi trường mầm non số 1. Với thiết kế thi công mở rộng nền đường 8m, trong quá trình thi công công trình đã ảnh hưởng đến diện tích đất 07 của 4 hộ (trong đó có 3 hộ thôn Quý Tiến và 1 hộ thôn Ngọc Sơn). Diện tích ảnh hưởng 621m².

UBND đã làm việc và cảm thông với 4 hộ gia đình, Cuối năm 2022 UBND xã sẽ thi công đổ bê tông cứng hóa tuyến đường. UBND xã sẽ xây dựng phương án, lập hồ sơ giải phóng mặt bằng và chi trả đền bù cho các hộ dân.

3. Về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

3.1. Cử tri thôn Ngọc Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang trại cho các hộ còn lại trong khu trang trại Thống nhất, theo hướng dẫn của cán bộ địa chính xã, các hộ đã làm thủ tục theo hướng dẫn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy để yên tâm sản xuất, đồng thời đề nghị giảm mức thu tiền thuê của các hộ trang trại chưa được cấp giấy, hiện nay nộp tiền thuê cho xã mức 400.000đ/sào/năm, trong khi trên cùng thửa liền kề các hộ có giấy chứng nhận chỉ phải nộp cho huyện là 150.000đ/sào/năm.

UBND xã xin trả lời như sau:

Đối với việc cấp giấy CNQSDĐ trang trại: Căn cứ hướng dẫn số 2744/HD-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Hà Trung về việc hướng dẫn thực hiện phát triển kinh tế trang trại. UBND xã đã triển khai đến các hộ đang trực tiếp sản xuất trang trại và hướng dẫn hộ đầu mỗi đơn vị tư vấn đo vẽ hiện trạng, xây dựng phương án sản xuất trình huyện xem xét hồ sơ của hộ. Nhưng đến ngày 19/4/2021 UBND huyện ra văn bản số 933/UBND-TN&MT về việc tạm thời không thực hiện theo hướng dẫn số 2744/HD-UBND ngày 25/11/2019. Chờ hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền về chuyển đổi đất theo mô hình trang trại, khi có hướng dẫn UBND xã sẽ thông báo để các hộ nắm bắt phối hợp thực hiện.

Đối với đề nghị giảm mức thu thuê: UBND xã sẽ trình HĐND xã điều chỉnh dự toán thu ngân sách của năm 2023. Từ đó làm cơ sở xem xét giảm mức thu thuê cho các hộ.

3.2. Mở đất núi vãi khai thác gây ô nhiễm môi trường (bụi bẩn), khai thác ban đêm (sau 22 giờ) gây tiếng ồn lớn, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đề nghị UBND xã cho kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với Công ty khai thác, đảm bảo môi trường an toàn cho nhân dân.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 17/3/2022 UBND đã làm việc với giám đốc công ty. Yêu cầu công ty thực hiện nghiêm các điều khoản cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. Đến nay công ty đã chấp hành và hiện tại đang tạm dừng khai thác, nếu tiếp tục gây ảnh hưởng sinh hoạt của người dân UBND xã sẽ căn cứ chức năng thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

3.3. Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh An đã có chủ trương quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa làm xong, đề nghị UBND xã cho làm nhanh để đảm bảo cho việc quản lý được thuận lợi.

Quy hoạch nghĩa trang thôn Vĩnh an đã được UBND xã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Hiện nay đang chờ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022. UBND sẽ lập hồ sơ chuyên đổi mục đích sử dụng đất khu vực quy hoạch nghĩa trang vĩnh an và xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang theo quy hoạch.

4. Về hệ thống điện.

4.1. Cử tri thôn Quý Tiến đề nghị việc thay mới cột điện đường điện cao thế mà lại không thu cột cũ làm ảnh hưởng đến sản xuất trên đất 07 của nhân dân.

Hiện nay các cột cũ đã được thu hồi đảm bảo thuận lợi cho người dân sản xuất.

4.2. Cử tri thôn Hà Hợp nêu hiện nay điện sinh hoạt của người dân trong thôn rất yếu đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý. Đề nghị công ty điện di chuyển các cột điện hiện nay đang nằm trong đất của nhân dân ra khỏi đất của các hộ dân.

UBND xã đã làm việc với công ty cổ phần kinh doanh điện thanh hóa, đơn vị đã cam kết trước mắt điều chỉnh khắc phục một số vị trí xung yếu, để đảm bảo điện sinh hoạt cho dân trong năm 2022, lộ trình đến năm 2023 sẽ di chuyển trạm biến áp Cẩm Sơn vào khu vực nhà văn hóa thôn Hà Hợp, thì mới nâng cao được chất lượng điện. UBND xã sẽ tích cực đấu môi để sớm thực hiện kế hoạch trên.

Còn đối với trường hợp cột điện hiện nay đang nằm trong vườn của hộ gia đình. Đã được công ty di chuyển ra ngoài cơ bản, còn một vài vị trí UBND xã tiếp tục đôn đốc cty điện thực hiện hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

4.3. Đề nghị nâng cấp đường dây 04 vào xóm Sun thôn Chí phúc, hiện nay đường dây điện vào xóm rất dài, dây điện nhỏ và đã xuống cấp không đủ tải nên điện khu vực này rất yếu, không đảm bảo cho nhân dân sử dụng.

Cuối năm 2020 công ty cổ phần điện đã tiến hành nâng cấp một số cột và tăng cường thêm pha vào khu vực xóm Sun, nhưng đến nay do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao, hệ thống đường dây chưa đáp ứng được, UBND xã sẽ làm việc và tiếp tục đôn đốc công ty điện sớm có phương án khắc phục.

Các hộ mới phát sinh HTX kinh doanh điện lắp công tơ điện vẫn thu 1,5 đến 2,5 triệu đồng một hộ. Đề nghị UBND xã làm rõ việc làm này của HTX kinh doanh điện.

Đối với các hộ mới phát sinh CTCP kinh doanh điện lắp công tơ điện vẫn thu 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng là không đúng quy định, mà số tiền các hộ phát sinh mới phải chi phí cho việc lắp đặt gồm: khảo sát, thiết kế, lắp đặt, vật tư... với số tiền là 1.194.000đ (theo thông báo của CTCPKD Điện thanh hóa) còn số tiền nhân dân phải nộp 1,5 đến 2,5 triệu đồng để các cá nhân hộ gia đình cung cấp thông tin cho UBND xã để làm cơ sở làm việc với công ty điện.

5. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội.

5.1. Cử tri thôn Ngọc Sơn đề nghị UBND xã quy hoạch đất để thôn Ngọc Sơn xây dựng sân thể thao theo quy định, từng bước xây dựng hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu.

UBND xã đã quy hoạch sân thể thao của thôn Ngọc Sơn, với diện tích 0,5ha trong giai đoạn sử dụng đất 2021-2030, tại khu vực đất mạ Bái cần xi, hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, UBND xã sẽ tiến hành các bước GPMB và dành quỹ đất cho thôn xây dựng.

5.2. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhận định trong thời gian tới dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp hơn, mở rộng hơn nhưng ít nguy hiểm hơn. Để làm tốt công tác phòng dịch, đề nghị các cấp, các ngành trong xã, các đại biểu HĐND xã cần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng dịch, đặc biệt là vận động các đối tượng chưa tiêm phòng đi tiêm phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ giám sát cộng đồng phối hợp tốt hơn nữa trong việc quản lý F1 tại cộng đồng, thông tin kịp thời việc cho các F2 được đi lại học tập, làm việc đảm bảo việc thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Tiếp thu ý kiến của ĐB HĐND, Đầu năm 2022 dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp về phòng chống dịch bệnh covid19. Từ đó nhân dân đã ý thức thực hiện hạn chế lây lan trên diện rộng. Kết hợp với các biện pháp phòng chống, UBND xã đã chỉ đạo và làm tốt công tác tiêm phòng vắc xin cho người dân, đến nay theo thống kê kết quả tiêm phòng vắc xin cho người trên 18 tuổi là 2760/2796 người đạt 99%, trong đó mũi 1 là 2724 người; mũi 2 là 2687 người, mũi bổ sung nhắc lại 2490 người; Tổng trẻ em dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn xã là 541 trẻ, số trẻ tiêm mũi 1 là 154 cháu, tiêm mũi 2 là 141 cháu. Tổng trẻ em dưới 12 tuổi đến dưới 18 tuổi địa bàn toàn xã là 301, số trẻ tiêm mũi 1 là 295 cháu, tiêm mũi 2 là 295 cháu, đảm bảo an toàn. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trở về trạng thái bình thường mới.

5.3. Việc vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch là rất khó khăn, đề nghị các cấp, các ngành của xã về cùng với cán bộ thôn vận động nhân dân đăng ký sử dụng đảm bảo chỉ tiêu 65% nhân dân sử dụng nước sạch trong năm 2022 như chỉ tiêu đã đề ra.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm. UBND xã đã phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong xã, thành lập 2 đoàn công tác cùng với cấp uỷ chi bộ các thôn tiến hành đến tận hộ gia đình, để vận động gia đình lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 500 ngàn đồng chi phí lắp đặt, nhưng tỉ lệ cũng chưa được

nhu mục tiêu đề ra. đến nay đã có 248 hộ đăng ký trong đó 120 hộ đã lắp đặt và sử dụng nước sạch. Trong thời gian tới để đảm bảo chỉ tiêu đề ra, UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ, lợi ích của việc sử dụng nước sạch cho cuộc sống. Từng bước nâng cao tỉ lệ người sử dụng nước sạch trên địa bàn xã.

5.4. Hiện nay trên địa bàn xã còn một số đối tượng đã làm hồ sơ nhưng chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng của các đối tượng, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết chế độ cho các đối tượng, làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

UBND xã trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn xã có 366 đối tượng đã được hướng dẫn làm hồ sơ. Kết quả đến nay có 319 đối tượng được nhận chế độ, còn lại 47 hồ sơ chưa được nhận chế độ, trong đó 35 hồ sơ đã có danh sách chi trả đang chờ kinh phí từ cấp trên, 12 hồ sơ đang chờ cấp trên xét duyệt, hiện tại không còn hồ sơ nào tồn đọng, chưa giải quyết tại xã.

6. Lĩnh vực Tài chính

Cử tri đề nghị Đảng, Chính quyền quan tâm xem xét hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội phó đoàn thể thôn, hiện nay có mình chi hội phó không có chế độ gì nên khi điều động làm nhiệm vụ rất khó khăn.

UBND xã trả lời như sau: Theo quy định về quản lý ngân sách tại địa phương, các đối tượng là chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể ở thôn không thuộc đối tượng được chi trả lương hay phụ cấp (theo nghị quyết 232 của HĐND tỉnh, ở thôn chỉ có 3 chức danh hưởng phụ cấp) để các chi hội ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, nhiều năm nay xã Hà Sơn vẫn cân đối ngân sách và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động hàng tháng cho các chi hội trưởng các thôn.

Do điều kiện ngân sách xã còn khó khăn nên năm 2022, UBND xã chỉ điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho các chi hội trưởng các đoàn thể thôn.

7. Về lĩnh vực an ninh trật tự:

7.1. Tình hình trộm cắp vật, đánh bả chó, đánh bạc, ghi số đề trong khu dân cư vẫn còn diễn ra.

Để đảm bảo TTATXH hàng tháng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra. Trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tiến hành gọi hội răn đe các đối tượng có biểu hiện đánh bạc, ghi lô đề, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để mọi người dân đề phòng cảnh giác, thông báo cho các hộ dân nuôi chó mèo và các loại vật nuôi khác nên nhốt trong nhà và không thả rông ra đường. trên Zalo, facebook, fanpage của công an xã Hà Sơn và trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ngày 28/02/2022 Công an xã Hà Sơn tuần tra kiểm soát, đã bắt quả tang 06 đối tượng đánh bạc trái phép tại nhà anh

Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại thôn Chí Phúc và xử phạt hành chính nộp kho bạc 9.000.000 đồng.

Từ những hoạt động trên của công an xã trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững, tình hình trộm cắp tài sản, đánh bạc và ghi số đề đã giảm triệt để.

7.2. Tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn lưu thông trên các tuyến đường làm hư hỏng các tuyến đường, đất đá rơi vãi làm mất ATGT.

Trước tình trạng trên lực lượng Công an xã Hà Sơn đã tham mưu cho UBND xã, xây dựng các chốt hạn chế tải trọng trên các tuyến đường, kế hoạch kiểm tra nhắc nhở các chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản (Đất, đá) trên địa bàn kiểm soát tải trọng và che phủ bạt ngay từ cửa mỏ. Cho chủ doanh nghiệp và các đơn vị đang thi công đường cao tốc ký cam kết với 3 nội dung: *Không coi nới thành thùng, không chở quá tải, không để rơi vãi vật liệu ra đường.* Tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Hà Trung tập trung xử lý xe quá khổ, quá tải chạy trên địa bàn đường đê tuyến Hà Sơn - Hà Ngọc, tuyến đường Đông Sơn và các tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Hà Sơn. Công an xã Hà Sơn phối hợp với công an huyện Hà Trung xử lý 01 xe quá tải tại tuyến đường Đông Sơn thuộc địa phận thôn Chí Phúc, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 7.900.000đ.

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và của Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ Ba, HĐND xã khóa XXII, gửi đến kỳ họp thứ Năm HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT; VPTK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Định

